

Kính gửi: Cục Ngoại vụ

Theo đề nghị của Cục Ngoại vụ tại Công văn số 72/CNV-ĐP ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc thông tin tình hình hoạt động đối ngoại tại địa phương trong thời gian dịch bệnh Covid-19; Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi cung cấp thông tin, số liệu về tình hình và kết quả công tác ngoại vụ từ đầu năm 2020 đến nay như sau:

### **1. Tình hình/thực trạng và những điều chỉnh trong hoạt động đối ngoại tại địa phương**

#### **a. Về công tác lễ tân đối ngoại và quản lý đoàn ra, đoàn vào**

- Chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình làm việc và thực hiện tốt công tác lễ tân phục vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Đà Nẵng; gửi Thiệp chúc Tết của UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ cho các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế nhân dịp Tết Nguyên đán 2020; gửi Thư Chúc mừng Tết Cổ truyền Bunpimay 2563 đến các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Champasak và Attapeu, CHDCND Lào; tham mưu UBND tỉnh về một số biện pháp xử lý quà tặng đối ngoại liên quan về Biển - Đảo; gửi Thư chúc mừng Tân Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak. Nhân dịp Kỷ niệm lần thứ 70 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam (18/01/1950 - 18/01/2020), Sở đã gửi lẵng hoa chúc mừng cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng.

- Về đoàn ra, trong 4 tháng đầu năm 2020, Sở không tiếp nhận hồ sơ thẩm tra, làm thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định đi công tác nước ngoài cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; có 11 đoàn với 11 lượt CBCCVC đi nước ngoài về việc riêng.

- Về đoàn vào, trong 4 tháng đầu năm 2020, Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, quản lý hoạt động của 14 đoàn với 33 lượt khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.

- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 18 đoàn ra do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn và đón tiếp đoàn vào là các địa phương của các tỉnh Nam Lào. Tháng 4/2020, Sở có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2020.

Ngoài ra, Sở phối hợp, liên hệ với sở ngành liên quan để tổng hợp số lượng người nước ngoài đang lưu trú tại tỉnh phục vụ cho công tác ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

b. Công tác ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế và các hoạt động hợp tác với các địa phương của Lào

- Tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận và đào tạo 14 lưu học sinh của tỉnh Champasak và Attapeu sang học tập tại tỉnh năm học 2019-2020, trong đó 10 học sinh theo tinh thần Bản ghi nhớ được ký kết giữa tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Champasak giai đoạn 2016-2020 và 04 em theo tinh thần Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại các tỉnh Attapeu, Sekong và Champasak.

- Thông báo Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak về việc tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak chi phí khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại tỉnh Champasak.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với các địa phương của Lào năm 2020 theo Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào năm 2020.

c. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020 - 2025 trên cơ sở Chương trình quốc gia về hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025.

- Trong 4 tháng đầu năm 2020, Sở đã tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt 06 chương trình, dự án; tham mưu UBND tỉnh cho phép tiếp nhận 05 chương trình, dự án/phi dự án và tham mưu UBND tỉnh đề xuất ĐSQ Nhật Bản tại Hà Nội tài trợ 02 dự án. Tổng giá trị viện trợ PCPNN tính đến thời điểm tháng 4/2020 đạt gần **43** tỷ đồng với **33** chương trình, dự án, phi dự án của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, trong đó có 19 Dự án tiếp diễn.

d. Công tác quản lý biên giới, lãnh thổ; công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 cho Ban Chỉ đạo Biển đông - Hải đảo tỉnh; tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo Biển đông - Hải đảo tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

- Trong 4 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy hải sản trái phép. Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh vẫn còn **27** ngư dân đang bị các nước bắt giữ (*Papua New Guinea: 01; Malaysia: 11; Indonesia: 15*).

- Tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về tình hình công dân Việt Nam di cư trái phép ra nước ngoài, chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai các nội dung liên quan đến việc nhập cảnh, phân biệt đối xử với người nước ngoài trong việc phối hợp ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thông báo của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về các chính sách, biện pháp liên quan đến người nhập cảnh từ các vùng dịch nhằm ngăn ngừa sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh Covid-19; phối hợp xác minh nhân thân của 02 công dân Quảng Ngãi bị nạn tại Hàn Quốc và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để bảo hộ đối với 02 công dân trên theo đề nghị của Bộ Ngoại giao; đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xem xét bảo hộ, đưa 01 công dân đi du lịch tại Trung Quốc về nước theo Đơn đề nghị; cung cấp thông tin cho Sở Ngoại vụ TP. HCM về số lượng công dân có quốc tịch nước ngoài đang bị cách ly, theo dõi vì dịch bệnh Covid-19.

đ. Cấp phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế (HNHTQT): Thẩm tra hồ sơ, thông báo cho Văn phòng đại diện Nhà xuất bản Đại học Oxford tạm dừng xử lý cấp phép tổ chức HNHTQT do dịch bệnh Covid-19.

## **2. Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh tới công tác đối ngoại nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung**

Trong 4 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được một số kết quả tích cực, bên cạnh đó, tỉnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các lĩnh vực y tế, lao động, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng, đảm bảo; công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, đến nay chưa phát hiện ca nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp thấp so với mục tiêu đề ra; xuất khẩu nông sản, du lịch, thương mại và dịch vụ giảm; hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Dịch Covid-19 cũng có tác động nhất định đến công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong 4 tháng đầu năm 2020, số lượng đoàn ra, đoàn vào giảm so với cùng kỳ năm 2019 (đoàn ra: giảm 14 đoàn, 28 lượt người; đoàn vào: giảm 08 đoàn, 50 lượt người nước ngoài, trong đó, đoàn ngoại giao: giảm 04 đoàn). Tính đến thời điểm báo cáo, không có cán bộ, công chức được cử đi công tác nước ngoài; không có đoàn phóng viên báo chí đến hoạt động trên địa bàn tỉnh; tạm dừng cấp phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế do dịch bệnh. Sở đã kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo thực hiện tốt phương án cách ly người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi, kính đề nghị Cục Ngoại vụ tổng hợp./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- SNgV: PGĐ, VP;
- Lưu: VT, TH.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thành

